

Video của phòng Sức khỏe Môi trường (Environmental Health) Quận Cam – Phòng Sức khỏe  
Môi trường thực hiện công việc gì  
Video 2:30 phút

**Mô tả Trực quan: NHIỀU HÌNH ẢNH CHỤP CẢNH ĐẸP NGOÀI TRỜI CỦA QUẬN CAM. CÔNG VIÊN. BÃI BIỂN. NHÀ HÀNG. QUẢNG TRƯỜNG CÔNG CỘNG. MỌI NGƯỜI ĐANG TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG.**

**Lồng tiếng Thuyết minh:**

Bạn có biết rằng hàng ngày có một đội ngũ chuyên gia làm việc siêng năng nhằm mục đích thúc đẩy sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường khắp Quận Cam.

**Mô tả Trực quan:**

**TRẠM XĂNG, CỬA HÀNG TẠP HÓA, NHÀ HÀNG (lời dẫn). NHỮNG NGƯỜI LƯỚT SỐNG NGOÀI BÃI BIỂN. MỌI NGƯỜI VÀ NHÂN VIÊN OCEHD TRONG CỘNG ĐỒNG.**

**Lồng tiếng Thuyết minh:**

Khi bạn đổ xăng, đi mua hàng tạp hóa, ra ngoài ăn hoặc lướt sóng – cũng là lúc Phòng Sức khỏe Môi trường Quận Cam đang làm việc đằng sau hậu trường để hướng dẫn và phối hợp với mọi người và các doanh nghiệp để giúp cho cộng đồng của bạn luôn thú vị và an toàn.

**Mô tả Trực quan: ĐÀU BẾP ĐANG LÀM VIỆC CHĂM CHỈ ĐỂ CHUẨN BỊ BỮA ĂN TẠI NHÀ HÀNG. NHÂN VIÊN PHỤC VỤ ĐANG BỤNG ĐỒ ĂN. NHÂN VIÊN PHÒNG SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG ĐI VÀO NHÀ HÀNG VÀ BẮT TAY VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ. KIỂM TRA NHÀ BẾP. TRÒ CHUYỆN VỚI NHÂN VIÊN.**

**Lồng tiếng Thuyết minh:**

Các Chuyên gia Sức khỏe Môi trường hợp tác với các nhà hàng lớn tại địa phương, xe tải thực phẩm và các cơ sở thực phẩm của chúng ta để tiến hành kiểm tra, cung cấp hướng dẫn để giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến thực phẩm và thậm chí phối hợp làm việc với các kiến trúc sư và chủ sở hữu để thiết kế và xây dựng các khái niệm nhà hàng mới.

**Mô tả Trực quan: BÊN NGOÀI BÃI CHÔN LẤP RÁC, NƠI CÓ NHÂN VIÊN ĐANG LÁI MÁY THÌ CÔNG HẠNG NẶNG. NHÂN VIÊN PHÒNG SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CÔNG NHÂN Ở BÃI CHÔN LẤP RÁC.**

**Lồng tiếng Thuyết minh:**

Các Chuyên gia về Vật liệu Nguy hiểm tiến hành kiểm tra hàng tháng các bãi chôn lấp rác, các cơ sở chất thải xanh và các trạm trung chuyển, đảm bảo rằng chất thải được thu gom, xử lý và thải bỏ một cách chính xác.

**Mô tả Trực quan: BÊN TRONG HỆ THỐNG MÁY GIẶT KHÔ, NƠI CÓ NHÂN VIÊN ĐANG SỬ DỤNG MÁY ỦI HƠI NƯỚC.**

**Mô tả Trực quan: BÊN TRONG MỘT CƠ SỞ THAY DẦU, NHÂN VIÊN PHÒNG SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG ĐANG CHỈ VÀO MỘT THIẾT BỊ. NHÂN VIÊN THAY DẦU GẠT ĐẦU ĐỒNG Ý.**

**Lồng tiếng Thuyết minh:**

Các chuyên gia làm việc không quản mệt mỏi cùng với các doanh nghiệp để duy trì thu gom, tái chế, xử lý và lưu trữ chất thải nguy hại... một cách phù hợp

**Mô tả Trực quan: NHÂN VIÊN PHÒNG SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG ĐANG ĐẾN THĂM MỘT TRẠM XĂNG. ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI QUẢN LÝ CỦA TRẠM XĂNG.**

**Lồng tiếng Thuyết minh:** ... kiểm tra các bể chứa đất ngầm và xác minh rằng các biện pháp an toàn để ngăn ngừa rò rỉ đang hoạt động tốt – bảo vệ nguồn nước ngầm và môi trường xung quanh.

**Mô tả Trực quan: NHÂN VIÊN PHÒNG SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG NÓI CHUYỆN VỚI QUẢN LÝ TẠI MỘT TIỆM XĂM HÌNH. HỌ CHỈ VÀO NHỮNG THIẾT KẾ HÌNH XĂM TRÊN TƯỜNG VÀ KIỂM TRA THIẾT BỊ TẠI CỬA TIỆM.**

**Lồng tiếng Thuyết minh:**

Phòng Sức khỏe Môi trường cũng kiểm tra các cơ sở nghệ thuật cơ thể và gặp các nghệ sĩ để đảm bảo rằng giấy phép y tế còn hiệu lực và họ đang tuân thủ các yêu cầu về sức khỏe và an toàn.

**Mô tả Trực quan: BỂ BOI CÔNG CỘNG. NHÂN VIÊN PHÒNG SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG NÓI CHUYỆN VỚI QUẢN LÝ BỂ BOI. HỌ NHÌN VÀO BỂ BOI VÀ THIẾT BỊ TẠI CƠ SỞ.**

**Lồng tiếng Thuyết minh:**

Nhằm giữ cho các bể bơi công cộng được an toàn và sạch sẽ, chúng tôi thử nghiệm các thành phần hóa học của nước, kiểm tra tất cả các thiết bị an toàn và đảm bảo tình trạng cấu trúc của hồ bơi an toàn để sử dụng.

**Mô tả Trực quan: BÃI BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG. NHÂN VIÊN PHÒNG SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG ĐI BỘ DỌC BỜ BIỂN. LẤY MẪU NƯỚC.**

**Lồng tiếng Thuyết minh:**

Và đội ngũ liên tục bảo vệ những bãi biển và đại dương xinh đẹp của chúng ta bằng cách thường xuyên phân tích các mẫu nước...

**Mô tả Trực quan: MẪU NƯỚC ĐANG ĐƯỢC KIỂM TRA TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM.**

**Lồng tiếng Thuyết minh:**

...để bảo vệ cư dân của chúng ta khỏi vi khuẩn và các chất ô nhiễm có trong nước.

**Mô tả Trực quan của nhiều video:**

**MỌI NGƯỜI ĐANG ĂN Ở MỘT NHÀ HÀNG.  
MỌI NGƯỜI ĐỨNG XUNG QUANH XE TẢI THỰC PHẨM.  
NGƯỜI PHỤ NỮ LẤY QUẦN ÁO RA KHỎI MÁY GIẶT KHÔ.**

**NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐANG ĐƯỢC XĂM MÌNH.  
MỘT NGƯỜI LÁI XE RỜI KHỎI XƯỞNG CƠ KHÍ Ô TÔ.  
ĐỨA TRẺ NHẢY VÀO BỂ BƠI CÔNG CỘNG/GIA ĐÌNH ĐANG VUI ĐÙA DƯỚI NƯỚC.  
CÁC GIA ĐÌNH TRÊN BÃI BIỂN. NHỮNG NGƯỜI LƯỚT SÓNG. MỌI NGƯỜI LỢI  
QUA NHỮNG CON SÓNG.**

**Lòng tiếng Thuyết minh:**

Đội ngũ Chuyên gia Sức khỏe Môi trường tận tâm thực hiện tất cả những điều này để đảm bảo mọi người ở Quận Cam có thể làm tất cả những điều họ yêu thích và tận hưởng một môi trường tươi đẹp và an toàn trong nhiều năm tới

**(Biểu trưng và Trang web của Dịch vụ Sức khỏe Môi trường)**